

Chú trọng đưa cây, con giống mới vào sản xuất

Là tỉnh miền núi có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh cũng tích cực nghiên cứu đưa các loại cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào nuôi trồng. Nhờ đó, nhiều loại cây trồng, vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.



Mô hình nuôi dúi của HTX Thực phẩm sạch và Du lịch Bảo Ngọc đang phát triển tốt, phù hợp với khí hậu địa phương.

Thành công trong phát triển nông nghiệp của tỉnh những năm qua là đã nâng cao được giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Kết quả này có được là nhờ áp dụng đồng bộ các phương pháp thâm canh, tăng vụ, ứng dụng KHKT vào quy trình sản xuất và đưa nhiều loại giống cây, con mới, đặc sản, có chất lượng cao vào nuôi, trồng. Có thể kể đến những loại cây trồng phục vụ xuất khẩu, các loại cây dược liệu hay con giống lai tạo, giống đặc sản có giá trị kinh tế cao như lợn rừng, hươu lấy nhung, dúi, ba ba, cá tầm... Ông Lý Tồn Cầu - Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên cho biết: "Nà Hẩu nằm ở độ cao trung bình từ 600 - 700 m so với mực nước biển, khí hậu ẩm

ướt, nhiệt độ trung bình năm từ 22 - 23 độ C. Đặc biệt, địa phương chúng tôi còn có hàng nghìn héc - ta rừng nguyên sinh với nhiều khe suối, thác nước. Tận dụng tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, xã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, nhất là về du lịch, nông nghiệp và dược liệu; trong đó, nuôi cá tầm thương phẩm đang là hướng đi mới của đồng bào Mông nơi đây".

Là huyện vùng cao, Mù Cang Chải có những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây trồng ưa lạnh và vật nuôi đặc sản. Tận dụng những lợi thế này, những năm gần đây, huyện tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển nông nghiệp đến

người dân. Cuối năm 2022, anh Giang A Thành ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ đầu tư gần 100 triệu đồng để mua 4 con hươu giống và sau hơn 1 năm nuôi hươu đực đã cho cắt nhung, hươu nái bắt đầu sinh sản. Anh Thành chia sẻ: "Hiện, mỗi lạng nhung hươu có giá trị từ 1,6 - 1,8 triệu đồng; 1 con hươu có khả năng tận thu kéo dài tới 18 năm. Ngoài lấy nhung, hươu còn có thể bán con giống với giá trị cao gấp nhiều lần so với vật nuôi truyền thống". Một trong những điểm sáng trong phát triển nông nghiệp ở huyện vùng cao Mù Cang Chải là sự chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu cây trồng. Những giống lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả được đưa vào canh tác thay thế cho những cây

trồng kém năng suất. Nhờ đó, người dân có nhiều hướng đi trong phát triển kinh tế. Gia đình chị Lò Thị Hứ ở bản Nả Háng Tủa Chử, xã Púng Luông hiện có trên 4 ha lê Đài Loan. Năm 2023, sản lượng quả đạt khoảng 4 tấn, đem về nguồn thu trên 80 triệu đồng, cao gấp 3 - 4 lần so với trồng ngô. "Được cán bộ tư vấn cho trồng cây lê Đài Loan thay cho cây ngô, nhà mình trông thấy cũng hiệu quả. Nhờ có cây lê, nhà mình cũng đỡ khổ hơn rồi! Mình còn một ít đất đồi nên mình sẽ trồng tiếp" - chị Hứ chia sẻ.

Nhận thấy những ưu điểm nổi bật từ con dúi như dễ thích nghi với môi trường, lớn nhanh, ít công chăm sóc nhưng lại có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn, đầu năm 2024, Hợp tác xã (HTX) Thực phẩm sạch và Du lịch Bảo Ngọc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình đã mạnh dạn đầu tư trại dúi giống, với giống dúi má đào Thái Lan để bán con giống và thương phẩm. Bước đầu mô hình nuôi dúi phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao và mở ra hướng đi mới nhiều triển vọng cho người dân địa phương. Ông Đặng Tiến Minh - Chủ tịch HTX Thực phẩm sạch và Du lịch Bảo Ngọc cho biết: "Quá trình nuôi, chúng tôi nhận thấy dúi không khó nuôi, ít chi phí phát sinh, thức ăn dễ kiếm, giá rẻ. Chúng tôi xác định, không chỉ nuôi dúi

thương phẩm, HTX còn nuôi dúi sinh sản để nhân đàn và bán giống. Nếu giá cả ổn định, sau trừ chi phí, HTX cũng sẽ thu về 400 - 500 triệu đồng/năm khi nuôi kín chuồng".

Thuận lợi trong việc phát triển cây, con giống mới, thời gian qua là có sự đồng hành, có định hướng và sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp trong việc tạo hành lang về cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn vốn xây dựng chuồng trại, đầu tư cây, con giống, chuyển giao KHKT, kết nối thị trường... Nhờ vậy, ngoài những loại cây, con chủ lực thì nhiều địa phương đã bước đầu hình thành, nhân rộng các loại cây, con giống mới cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như thị xã Nghĩa Lộ với các mô hình trồng cây mắc ca, giống ớt xanh Nhật Bản, trồng mướp đắng lấy hạt; huyện Văn Yên với các loại cây dược liệu; nuôi cá tầm ở xã Nà Hẩu hay huyện Mù Cang Chải với cây lê, hoa hồng, nuôi hươu lấy nhung... Từ những mô hình trên, tạo động lực để ngành nông nghiệp, chính quyền và người dân tiếp tục nhân rộng và đưa các loại cây, con giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

HỒNG DUYÊN



VĂN CHẤN:

Chủ động ứng phó với thiên tai

Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra nhiều đợt mưa to kèm gió lốc, lũ quét, sạt lở đất... gây thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân và cơ sở hạ tầng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp chính quyền đã chủ động triển khai các phương án ứng phó và giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tính từ đầu năm 2024 đến ngày 5/6 trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 9 đợt thiên tai, chủ yếu do mưa to, dông, lốc và gió giật mạnh gây ra làm thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân, có 1 người bị tử vong do sét đánh, 1 người bị thương do bị tấm lợp rơi vào; mưa lũ làm sập 1 nhà, 14 nhà bị tốc mái trên 70%; 2,1 ha lúa bị thiệt hại trên 70%; 38 ha ngô bị gãy đổ; gây thiệt hại 1 trạm biến áp 180 Kv tại thôn Văn Tú, xã Đồng Khê... Cụ thể, vào sáng ngày 31/5/2024, các khu vực trên địa bàn huyện Văn Chấn xảy ra mưa to, giông, lốc, sét, gió giật mạnh đã gây thiệt hại đến cơ sở kết cấu hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Tại xã Cát Thịnh, mưa lớn, mực nước lên nhanh đã làm sập một nhịp cầu sắt qua suối Ngòi Phà sang Trường THPT Văn Chấn làm sập đổ trên 100 m tường rào của trường và mưa lớn cũng làm hư hỏng một số đoạn trên tuyến đường từ huyện Văn Chấn đến xã An Lương; nhiều đoạn đường liên thôn bị xói lở, bồi lấp đất đá. Về hoa màu, diện tích lúa bị gãy đổ khoảng 0,5 ha chủ yếu tại các xã: Cát Thịnh, Đồng Khê, Sơn Lương. Ngoài ra, giông

lốc đã làm tốc mái 70% tấm lợp của 1 hộ dân xã An Lương, cuốn trôi 2 con trâu của người dân xã Cát Thịnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) huyện đã chỉ đạo ban chỉ huy PCTT - TKCN các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai cho các hộ bị thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình người bị nạn.

Ông Đinh Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết: ngay từ đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chỉ thị, công điện, công văn, bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đến nay, qua rà soát, tổng hợp trên địa bàn huyện có 142 điểm/24 xã, thị trấn với 1.009 hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do thiên tai. Cụ thể, lũ ống, lũ quét, ngập lụt là 52 điểm với 257 hộ bị



Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra thiệt hại do mưa lũ ngày 31/5/2024.

ảnh hưởng; sạt lở đất 90 điểm với 302 hộ dân bị ảnh hưởng. Cùng đó, theo dự báo của phần mềm hệ thống thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái, cảnh báo thiên tai, trên địa bàn huyện có nguy cơ sạt lở đường giao thông, sườn đồi, khu vực không có dân cư là 557 điểm; trong đó, 509 điểm có nguy cơ; 48 điểm có nguy cơ cao. Nguy cơ lũ ống, lũ quét xảy ra trên các địa bàn trọng điểm gồm hệ thống Ngòi Lao khả năng ảnh hưởng cao đến các xã: Cát Thịnh, Chấn Thịnh, xã Bình Thuận, thị trấn

Nông trường Trần Phú. Hệ thống Ngòi Nhi khả năng ảnh hưởng cao đến các xã, thị trấn: xã Đồng Khê, thị trấn Sơn Thịnh; hệ thống Ngòi Hút khả năng ảnh hưởng cao đến các xã: Tú Lệ, Gia Hội; hệ thống Ngòi Thia khả năng ảnh hưởng cao đến các xã: Sơn Lương, Sùng Đô, An Lương; nguy cơ sạt lở đất khả năng ảnh hưởng cao đến các xã: Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Quyền, Suối Bu, Suối Giàng...

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, huyện Văn Chấn đã tăng

cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật PCTT, các nghị định và văn bản luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và mọi người dân; tổ chức lực lượng, triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra; rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế tại ngành, địa phương; thực hiện tốt diễn tập PCTT cấp xã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát, cảnh báo các khu dân cư sống tại các vùng ven sông, ven suối, vùng có nguy cơ sạt lở cao; rà soát, đánh giá các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để tổ chức di dời đến nơi an toàn; huyện còn thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thủy điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống; chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ; kiên quyết xử lý, ngăn chặn các khu vực khai thác khoáng sản trái phép phòng ngừa xảy ra sự cố sập hầm, sạt lở khi mưa lũ gây thiệt hại về người; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu...

QUANG THIỀU